

ครูสภาจ่อถกกรมบัญชีกลางเคลียร์กรณีคืนเงินต่อใบอนุญาตน

นำเสนอเมื่อ : 29 เม.ย. 2562

**ครูสภา จ่อทำหนังสือถกกรมบัญชีกลาง
ขอความชัดเจนกรณีคืนค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตนเหตุบางรายขาดใบเสร็จตัวจริง
และยังแจรงรับไม่ครบให้ทำเช่นไร**

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา ได้เปิดให้ครูที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตนประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพไว้ให้สมาชิกสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำหนดให้ยกเว้นการเก็บยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นที่ผ่านมายังพบว่ายังมีครูที่ยังตกค้างมิได้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพที่ได้ชำระไว้ จำนวน 6,820 ราย และครูสภาได้แจ้งให้ยื่นความประสงค์ขอรับด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 เม.ย. ซึ่งครบกำหนดไปแล้วนั้น ขณะนี้ครูสภากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 10 มีนาคม 2548 ที่กำหนดว่าต้องใช้ใบเสร็จที่เป็นฉบับจริงในการยื่น ที่ผ่านมาก็พบว่ายังมีครูที่เก็บใบเสร็จเอาไว้ แต่ก็ยังมีบางคนก็ไม่ได้เก็บไว้ ซึ่งคนที่เอกสารเรียบร้อยก็ทยอยมารับเงินคืนไป

“ที่ผ่านมาครูสภาได้จ่ายเงินคืนให้ครูส่วนใหญ่ 98% หรือ จำนวน 319,306 ราย ได้รับเงินส่วนนี้คืนเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจ่ายผ่านระบบไปยังโรงเรียนรายโรง ซึ่งจะโรงเรียนจะส่งไปยังบัญชีของครูเอง ส่วนที่ยังเหลืออีก 6,820 คนคิดเป็น 2% ที่ยังไม่คืนแล้วให้มาแจ้งก็ต้องดูเอกสารของใครเรียบร้อยก็ทยอยรับเงินคืนไป แต่ที่ยังไม่ได้รับ ครูสภาจะต้องพยายามเคลียร์ให้ดูว่าเป็นใคร โดยจากเอกสารที่เรียกประกอบ ตรวจสอบว่าโรงเรียนเก็บเอกสารไว้มากแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้ผ่านมา 14 ปี มีการแจ้งเตือนโดยเลขาธิการครูสภาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้แจ้งครุมารับเงินคืนถึง 3 ครั้งทุกครั้งจะระบุว่าถ้าไม่มารับเงินจะตกเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ก็ยังไม่ครบเงินก็ยังไม่ส่งคืนแผ่นดิน ดังนั้นจึงตัดสินใจแจ้งอีกครั้งนับเป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้ เร็วๆ นี้จะหารือกับฝ่ายกฎหมาย และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เช่น ในที่สุดเหลือยังเหลือผู้ไม่มีมารับเงินอีกจำนวนเท่านี้ หรือกรณีมีเอกสารไม่ครบขาดใบเสร็จฉบับจริง จะให้ครูสภาดำเนินการเช่นไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562”นางวัฒนาพร กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก MGROnline วันที่ 29 เม.ย. 2562